

Kiến An, ngày 13 tháng 10 năm 2023

THƯ VẬN ĐỘNG
Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An năm 2023

Kính gửi:

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm qua công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm bằng những hoạt động thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của quận.

Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tổ chức, cá nhân để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

Hiện nay, trên địa bàn quận Kiến An còn 116 hộ nghèo và 554 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, còn nhiều hộ nghèo sâu, khó khăn về nhà ở và sinh kế, không có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc chăm lo tốt hơn cho người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, khó khăn; hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Kiến An kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để thiết thực giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại buổi phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An năm 2023 và trên sóng phát thanh, Công thông tin điện tử quận.

Kính phí ủng hộ xin gửi về Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An

Đơn vị tiếp nhận: **Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Kiến An.**

Địa chỉ: Số 02 Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng

Số tài khoản: **3761.0.9037877.91046**, tại Kho bạc Nhà nước Kiến An.

Hoặc số tài khoản: **2104333379999**, tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Kiến An, Đông Hải Phòng

Nội dung chuyển tiền: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ ủng hộ Quỹ Vì người nghèo quận Kiến An.

Chi tiết liên hệ đồng chí Vũ Thị Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Kiến An; số điện thoại: 0986.389.582.

Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An xin gửi tới các tổ chức, cá nhân lời cảm ơn chân thành nhất!

TM. ỦY BAN NHÂN QUẬN
CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN MTTQVN QUẬN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn



Phan Lương Thụy